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Krafla 
Viðtal viö Pál Einarsson 
jaröeðlisfræðing — sjá 
bls. 2 — Gönguferö um 
Leirhnjúk — sjá opnu — 
Borholur 11 og 12 — sjá 
baksíöu 

Mengunin á Keflavíkurflugvelli: 
• • 

OLL LOFORÐIN SVIKIN 
Miklar umrœður 
í fyrirspurnatíma 
á Alþingií gær 

Mikla athygli vakti í 
umræðum um fyrirspurn 
ólafs Ragnars Grimssonar 
um mengun á Keflavíkur-
flugvelli þær upplýsingar, 
sem komu fram í ræðum 
Suðurnesjaþingmannanna, 
Gunnlaugs Stefánssonar 
og Karls Steinars Guðna-
sonar. 

Upplýst var, að þótt forstöðu-
maður varnarmáladeildar utan-
rikisráöuneytisins, láti sem sér 
kómi mjög á óvart fréttir um 
oliuveitu varnarliðsins i skurði á 
Njarðvikurheiöi, þá hafa honum 
og ráðuneytinu borist fjölmargar 
kvartanir um mengun á vellinum 
á liönum árum frá sveitarstjórn-
um suöui; en þeim hefur ekkert 
verið sinnt. Las Gunnlaugur ma. 
upp úr sex ára gamalli skýrslu 
þár sem varaö er við ollumeng-
un af völdum hersins og beðið 
um úrbætur. Kvao Gunnlaugur 
ekkert hafa gerst I málinu á þess-
um sex árum. Karl Steinar nefndi 
aö 1976 hefði bæjarstjórn Kefla-
víkur ályktao um mengun á vell-
inum en öll loforð um úrbætur 
hefðu verið svikin. Hann sagði að 
sllkt hefði gerst fjölmörgum sinn-
um og ævinlega hefði farið á 
sama veg. 

Slöar I umræöunni krafðist 
fyrirspyrjandi þess að sérstök 
rannsóknarnefnd þingsins yrði 
skipuð til þess að rannsaka 
mengunarmál sem snertu 
ameriska herinn. Sjá nánari frá-
sögn á þingsíðu Þjóðviljans i dag. 

—sgt. 

Tónabær 
félags-
miðstöð 

Á fundi æskulýðsráðs 
Reykjavikur i gær var sam-
þykkt að leggja til að Tóna-
bæ verði breytt I félagsmið-
stöð fyrir ihiia hverfisins en 
þó þannig að hægt verði að 
nota hiisið til almenns dans-
leikjahalds um helgar. 

Undanfarið hefur starfað 
svokölluð Tónabæjarnefnd 
sem I eiga sæti Margrét 
Björnsdóttir, Kristinn Frið-
finnsson og Bessl Johanns-
dóttir. Nefndin komst að 
þeirri niðurstöðu að um tvo 
valmöguleika væri að ræða 
varðandi framtlð Tónabæj-
ar. Annar var sá sem meiri 
hluti æskulýðsráðs sam-
þykk t i i gær . enh inne r sá að 
gerðar veröi tiltölulega litlar 
breytingar á húsinu svo að 
fljótlega verði hægt að hafa 
þar diskótek á föstudags- og 
laugardagsdvöldum en al-
menna félagsmálastarfsemi 
aðra daga vikunnar svo sem 
opið hús fyrir unglihga tvisv-
ar eða þrisvar I viku þar sem 
farið gæti fram alls kyns 
starfsemi unglinga annað-
hvort á vegum þeirra sjálfra 
eða hússins. önnur kvöld 
yrði húsið þá ' leigt til 
almennrar félagsstarfsemi. 

—GFr 

Sýning tlbetsku gestanna, sem hér eru nú f tilefni 25 ára afmælis KÍM vakti mikla hrifningu áhorfenda I Þjóðleikhúsinu I gærkvöldi. — önnur 
sýning hópsins er i 1>jóðlcikhúsinu annað kvöld, en einnig verða sýningar á Selfossi og á Akranesi. Þessa mynd tók Leifur af hópnum um hádegis-
bilið 1 gær, áður en lagt var upp I skoðunarferð um Keykjavlk. 

Albert hrekur ósannindi Morgun-
blaðsins og Gunnar Thoroddsen 
staðfestir. Segir Albert sig úr 
þingflokknum? Sjá þingslðuna 
bls. 6 

Aðeins 30 
af 98 bátum 
byrjaðir 
á hríngnót 

Aðeins 30 bátar af þeim 98 sem 
fengu leyfi til slldveiða I hringnót 
hafa nú byrjað veiðar og einungis 
2000 lestir af sfld eru komnar á 
lanii. Þetta hefur orðið til þess, að 
sjávarútvegsráðuneytið Ihugar 
nú að svipta þá báta veiðileyfinu, 
sem ekki verða byrjaðir veiðar I 
byrjun nóvember og hækka þá 
um leið kvóta þeirra, sem þegar 
eru byrjaðir. 

Aöa'l-ástæðan fyrir þessu er sú, 
að slldarkaupendur erlendis vilja 
helst snemmveidda sild, enda 
hefur reynslan sýnt, að sú sild 
sem veiðistslöari hluta nóvember 
er afar lélegt hráefni, bæði til 
söltunar og frystingar. 

Hinsvegar mun ástæðan fyrir 
þvi hve seint hringnótabátarnir 
hefja sildveiðarnar I ár vera sú, 
að sfldin hefur komið mun seinna 
en venjulega uppað landinu og 
þétt sig I veiðanlegar torfur. 

— S.dór. 

Eignast Háskólinn 
Reykj avíkur apótek? 
Vantar heimild í lög tilþess að svo megi verða, 
segir Guðlaugur Þorvaldsson, háskólarektor 

„Já, þessi mál hafa 
verið i athugun undanfarin 
2 ár, en legið niðri síðan i 
vor," sagði Guðlaugur 
Þorvaldsson, háskóla-
rektor, þegar Þjóðviljinn 
bar undir hann frétt 
Stúdentablaðsins. um að 
Háskólinn hyggðist kaupa 
lyfsöluleyfi Reykjavíkur-
apóteks og reka það. 

„Sigurður ólafsson, lyfsali I 
Reykjavikurapóteki. hefur löng-
um lýst þvi yfir að hann vilji sjá 
apótekið I hóndum Háskólans og 
þar höfum við haft aöstöðu fyrir 
v e r k m e n n t u n l y f j a f r æ ð i -
nemanna, enda er Reykjavikur-
apótek best I stakk búið til þess," 
sagði rektor. „Hins vegar vantar 

i lög heimild til handa Háskólan-
um til þess aö reka apótek, en 
nefnd sem vinnur aö endurskoðun 
á lyfjadreifingu I landinu hefur 
það mál nú til athugunar með 
óðru. Henni er ætlað að skila áliti 
um áramótin og ef hún reyndist 
þessu hlynnt, þá er spurning um 
hvort ráðherrar heilbrigðis- og 
menntamála og siðan alþingi 
samþykkja að setja slika heimiid 
I lög fyrir Háskólann." 

— Hyerjir yrðu kostir þess fyrir 
Háskólann að reka lyfjabúð? 

„Ég hef verið áhugasamur um 
framgang þessa máls af ýmsum 
ástæöum," sagðirektor. „Undan-
farin ár hafa verið erfiðleikar á 
þvl aö vista lyfjafræöinema til 
verkmenntunar I apótekum, 
kannski af eðlilegum ástæðum, 
enda er viða þröngt. Þessir erfið-
leikar urðu til þess aö I fyrra 

neyddumst við til að breyta 
reglugerð þar um og nú fá lyf ja-
fræöinemar enga verklega þjálf-
un fyrr en eftir að þeir hafa lokið 
prófi frá Háskólanum. Ef Háskól-
inn ræki eigið apótek myndi það 
bæta mjög úr skák i þessum efn-
um. 

I öðru lagi hafa legið fyrir Há-
skólaráði i rúmt ár tillögur um að 
lyfjafræðingar skuli fullmenntast 
hér heima eöa þá að námið veröi 
lengt um 1 ár. Um þetta er tómt 
mál að tala nema aðstaða sé fyrir 
hendi, en svo er ekki nú. 

Lyfjafræðinemar ljúka Exam 
Pharm prófi eftir< þriggja ára 
nám i Háskólanum en þurfa siðan 
að fara utan og ljúka Cand Pharm 
prófi eftir þrjú ár. Ég tel aö kaup 
og rekstur á apóteki yrði hag-
stæðara fyrir Háskólann heldur 

Framhald á 18. slðu 

Kröflusvædid: 

Landris orðið meira \ 
en nokkru sinnifyrr 

Enn heldur land áfram að rfsa 
á Kröflusvæðinu og í gær var 
landrisið orðið meira en það 
hefur nokkru sinni orðið, slðan 
eldsumbrotin á svæðinu hófust I 
árslok 1975. 

Að sögn Axels Björnssonar 
jarðeðlisfræðings hjá Orku-
stofnun, eykst hættan á eldgosi 

eftir því sem land rls hærra og 
meira safnast af kviku I skálina. 
Hann sagði ennfremur að land-
risiö gæti haldið áfram i daga 
eða vikur enn og engu væri hægt 
að spá með vissu um framhald-
ið. 

Þá óttast jaröfræðingar mjög 
kvikuhlaup til suðurs frá skál-

inni, þ.e. niður I MJvatnssveit, 
en sifkt gæti haft mjög alvarleg-
ar afleiðingar, eins og gefur að 
skilja, og nú bætist það við að 
hætta á gosi eykst eftir þvl sem 
land ris hærra. 

Mikil sprungugliðnun er á 
Kröflusvæðinu, samfara land-
risinu. — S.dór 
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alþýéubsmd&lsigjú 

Svavar Eovaro Svava Ölafur 

Alþýðubandalagið i Reykjavík — Félagsfundur 
Alþýöubandalagiö i Reykjavik heldur félagsfund i kvöld, miövikudag 
25. október kl. 20.30 ÍGlæsibæ (rauöa salnum). 
Þingmenn G-listans i Reykjavik sitja fyrir svörum og ræö>a störf 
alþingis á þessum vetri og stjðramálaviðhorfið. — Stjórnin. 

Alþýðubandalagið Borgarnesi 
Félagsfundur fimmtudaginn 26. október kl. 20.30 aö Kveldúlfsgötu 25, 
kjallara. Fundarefni 1. Kjördæmisráösþing. 2. Starfsáætlun vetrarins. 
3. Kosning ritnefndar. 4. Onnur mál. — Mætiö vel og stundvislega. — 
Stjórnin. 

Landsþing Æskulýðsnefndar Alþýðubandalagsins 
Verður haldif) i Reykjavik dagana 27.-29.okt. Dagskráin verour sem hér 
segir: 
Föstudagur 27/10 
Kl. 20.00 Setning þingsins (Arthur Mortens.) — Avarp (Svavar Gests-
son viðskiptamálaráðh.h — Kosning starfsmanna. Kosin uppstillingar-
nefnd og skipaö i starfsnefndir. — Skýrsla formanns ÆnAb. — Erindi 
um verkalýðsmál —Erindi um stjórnlist sósíalista. — Kvöldskemmtun 
fyrir þinggesti. 
Laugardagur 28/10 
Kl. 10.00 Umræðuhópar taka til starfa: 
A) INNRA STARF: 1) Fræölustarf. 2) Starf ungs fólks innan Ab, og 
skipulagsmál ÆnAb. 
B) YTRA STARF: 1) Utanrtkismál. 2) Verkalýðsmál. 3) Stjórnarsam-
vinna viö borgaralega flokka, og stjórnlist sóslalista. 

Sunnudagur 29/10 
Kl. 10.00 Hópar skila áliti 
Kl. 2.30 Umræöur um skýrslur starfshópa, ályktanir afgreiddar, kosn-
ar undirnefndir sem starfi fram ao næsta landsþingi, kosin ný æsku-
lýösnefnd. 
Kl. 18.00 Þingslit 

Alþýðubandalagið Kópavogi. — Aðalfundur 
Aöalfundur Alþýöubandalagsins í Kópavogi verður haldinn I Þinghól 
miðvikudaginn 25. október kl. 20.30. 
Dagskrá: 1. Inntaka nýrra félaga. 2. Venjuleg aöalfundarstörf. 3. önn-
ur mál. 
Stjórnin 

Alþýðubandalagið Garðabæ 
Félagsfundur verður haldinn miövikudaginn 25. okt. kl. 20.30 i Flata-
skóla. Dagskrá: 1. lnntaka nýrra félaga. 2. Kosning fulltrúa I flokksráö 
og kjördæmisráð. 3. Bæjarmál. 4. önnur mál. — Stjórnin. 

Aðalfundur Alþýðubandalagið Kópavogi 
Aðalfundur Alþýðubandalagsins I Kópavogi verður haldinn i Þinghól 
miðvikudaginn 25. okt. n.k. kl. 20.30. Dagskrá samkvæmt löeum 
félagsins. Stjórnin. 

Alþýðubandalagið í Reykjavik 
Viðtalstimar borgarfulltrúa 
Borgarfulltrúar Alþýðubandalagsins I Reykjavlk hafa viðtalstlma kl. 
17-18 mánudaga og þriðjudaga aö Grettisgötu 3. Slminn er 17500. 

Alþýðubandalagið Vesturlandi 
Aöalfundur Kjördæmisráðs Alþýðubandalagsins I Vesturlandskjör-
dæmi veröur haldinn I Hótel Borgarnesi sunnudaginn 29. okt., kl. 14. 
Dagskrá: 1. Skýrsla stjórnar. 2. Reikningar. 3. Stjórnmálaviðhorfið. 4. 
Fyrirkomulag framboös. S.^Vesturlandsblaðið. 6. Styrktarmannakerf-
ið. 7. Skýrslur félaga. 8. Kosningar. 
Framkvæmdastjóri Alþýöubandalagsins, Olafur Jónsson, verður á 
fundinum. — Stjórnin. 

Ólafur Ragnar 
Framhald af bls. 6 

Benedikt Gröndal utanrlkis-
ráðherra svaraði fyrirspurn Olafs 
Ragnars og kvaðst hann I tilefni 1. 
liðar hennar ekki hafa ástæðu til 
þess að rengja forst.m. varnar-
máladeildar utanrlkisráðuneytis-
ins (Páll Asg. Tryggvason sem. 
kom oliusorinn á óvart; innsk. 
Þjv.). Sagði Benedikt, aö strax og 
upp komst um þennan oliusora 
sem veitt var út I skurð, hefðu 
veriö gerðar ráðstafanir til þess 
að hreinsa þetta upp. Varöandi 
annan tölulið fyrsp. kvað Bene-
dikt það engan veginn rökrétt að 
draga nokkrar ályktanir af þvi, 
hvort varnarliðið væri fært um að 
gegna hlutverki sinu I háloftunum 
þótt olia læki I skurði án þeirra 
vitundar. 

Sem svar við þriðju spurningu 
Ólafs rakti utanr.,-ráðh. hvernig 
skólpkerfi væri háttað á vellinum. 
Það væri tvlskipt, annars vegar 
salernisafrennsli oþh. sem færi út 
I sjó (I f jöruna I Njarðvikurfitjum 
innsk. Þjv.), og hinsvegar regn-
vatn af plani við flugskýli og gólfi 
(vegna sjálfvirks slökkvibúnað-
ar I skýlinu) sem færi i sérst. þró 
(Og hvað svo? innsk. Þjv.).Kvað 
hann ekki hafa reynst unnt að 
finna út hverjir væru ábyrgir-, 
stutt væri sfðan málið hefði komið 
upp og skýlið verið lengi I notkun. 
„Þetta skýli er einnig notað af 
íslensku flugfélögunum," sagði 
ráðherra, „svo erfitt gæti reynst 
að finna þa seku, en ljóst er að 
olia hefur farið niður I regnvats-
lögnina." 

Varðandi mengun vatnsbóla 
sagði ráöherrann að herinn notaði 
sömu vatnsból og sveitarfélögin I 
nágrenninu og þvl augljóst að 
hann mengaði ekki eigin vatns-
ból. 

Jafnframt teldi hann að 
varnarliðið mundi ekki reyna að 
fela neitt i islenskri jörð, sbr. 5Jið 
fyrirsp. Hann sagöi einnig að 
varnarliðiö væri skuldbundið til 
þess að hlita íslenskum lögum um 
mengunarvarn i r og hollustu-
hætti. A vellinum væru hundruð 
Isl. starfsmanna sem gætu gert 
aðvart ef þeim þætti útaf bera. 
Hann kvað notendum umrædds 
flugskyiis hafa verið gefin ströng 
fyrirmæli um að gæta olíunnar og 
til þess að koma I veg fyrir að slik 
óhöpp endurtækju sig hefði 
varnarl. kallað sinn eiginn sér-
fræðing hingað til lands. 

Næstur tók til máls Gunnlaugur 
Stefánsson. Hann gagnrýndi 
mjög ummæli Pá l s Asg. 
Tryggvasonar varðandi þetta 
oliusoramál þar sem emb.-mað-
urinnkvaðþettahafa komið sér á 
óvart. Las Gunnlaugur slðan upp 
úr skýrslu um ollumengun á 
Keflav.-flugvelli eftir tvo sveitar-
s t jórnarmenn úr Njarðvlkum 
sem samin var og send utanrikis-
ráðuneytinu 1972. 1 skýrslunni 
kemur fram að þúsundir tonna 
af oliu, bensini og ýmisk. fiug-
vélaeldsneyti hafa runnið i jörð 
rétt við vatnsból Keflvfkinga og 
Njarðvikinga. Telja höfundar 
skýrslunnar að það sé einungis 
timaspursmálhvenæroliankomist 
i neysluvatnið og þá sé úti um 

fiskiðnað á svæðinu. Sagði Gunn-
laugur að á þessum sex árum sem 
liðin væru frá þvi að þessi skýrsla 
var samin hafi ekkert gerst I 
mengunarvörnum flugvallarins. 
011 loforð um úrbætur hafi verið 
svikin. Næst talaði Einar Agústs-
son og talaði hann einkum um 
f l u g b r a u t a r l e n g i n g u , ný 
lendingarljós og stækkun flug-
turns. 

Karl Steinar Guðnason talaði 
næstur og sagði hann ma. að 
bæjarstjórnir þarna suður frá 
hefðu oft á liðnum árum kvartað 
yfir mengun á vellinum en ekkert 
heföi gerst; nefndi hann sem 
dæmi ályktun bæjars t jórnar 
Keflavlkur frá árinu 1976. Hann 
kvað bæjarstjórnarmenn marg-
sinnis hafa farið á staðinn og 
kynnt sér málin,en ekkert hefði 
verið f ramkvæmt til úrbóta . 
Hvatti Karl Steinar stjórnvöld til 
þess að taka þessi mál föstum 
tökum, i samráði við heimamenn^ 
en láta ekki fara eins og áður þeg-
ar þessi mál hefðu verið svæfð. 

(Nánar verður sagt frá þessum 
umræðum siðar þar sem pláss er 
á þrotum). 

— sgt. 

Páfinn 
Framhald af 15.'siðu. 
marxiskt og þvi varla beint 
kirkjuleiðtogunum að skapi. 

Aberandi hliðstæða þessa blasir 
nú við i Iran, þar sem ajatollar 
(einskonar biskupar) Sjilta 
tileinka sér vigorð byltingar-
manna og rót tækra umbóta-
manna, enda þótt sjálfir verði 
þeir varla taldir neinir róttæk-
lingar, svo að ekki sé meira sagt.; 
En þeir kunna að haga slnum 
seglum eftir þeim vindum, sem 
blása meðal f jöldans. 

Hvað um Rómönsku-
Ameríku? 

Þótt rétt sé að taka með fyrir-
vara flestu þvi, sem nú er skrifað 
og skrafað um hinn nýja páfa 
(allt til þessa dags hefur hann 
verið þvi nær óþekktur utan 
fööurlands sins), er ekki úr vegi 
að geta þess tií að hann muni 
reynast fylginn sér I skiptum við 
Austur-Evrópuríkin, en gæti þó 
raunsæis. Hann þekkir kringum-
stæðurnar I rikjum þessum af 
eigin reynd, gagnstætt þvi sem 
var um fyrri páfa, og ætti því að 
vita hvaða vegir eru þar færir 
kaþólsku kirkjunni. 

En kjör pólska kardinálans er 
væntanlega ekki vinarbragö viö 
Polverja og Austur-Evrópumenn 
eina. Það er einnig ætlað 
kaþólikkum utan Evrópu sem 
tákn þess, að kaþólska kirkjan 
láti til sln taka málefni heimsins i 
heild.'umfram það sem áður var. 
A þetta lögðu þeir Jóhannes 
tuttugasti og þriðji og Pálí sjötti 
áherslu. 

1 þvi sambandi er við þvi að bú-
ast að spurt sé, hvernig hinn nýi 
páfi, sem nokkra reynslu hefur af 
viðskiptum við harðhent 
stjórnarvöld, muni reynast I mál-
efnum Rómönsku-Ameríku, pess 
alkaþolska heimshluta þar sem 
stjórnarfar er viöurstyggilegra 

Ráðstefnustaður Hótel Esja - Ráðstefnugjald kr. 1500 

LANDSÞING ungra 
Alþýðubandalagsmanna 
27.-29. október j; 
Dagskrá Föstudagur 27/10 
kl. 20.00Setning þingsins (ArthurMortens.) — Avarp (Svavar Gestsson viðskiptamálaráðh.). 
— Kosning starfsmanna. Kosin uppstillingarnefnd og skipaö I starfsnefndir. — Skýrsla for-
manns ÆnAb. — Erindi um verkalýösmál — Erindi um stjórnlist sosialista. — Kvöldskemmt-
un fyrir þinggesti. 
Laugardagur 28/10 
Kl. 10.00 Umræðuhópar taka til starfa: 
A) INNRA STARF: 1) Fræðslustarf. 2) Starf ungs fólks innan Ab, og skipulagsmál ÆnAb. 
B) YTRA STARF: 1) Utanríkismál. 2) Verkalýðsmál. 3) Stjórnarsamvinna við borgaralega 
flokka, og stjórnlist sóslalista. 
Sunnudagur 29/10 
Kl. 10.00 Hópar skila áliti 
Kl. 2.30 Umræður um skýrslur starfshópa, ályktanir afgreiddar, kosnar undirnefndir sem 
starfi fram að næsta landsþingi, kosin ný æskulýðsnefnd. 
Kl. 18.00 Þingslit Þröstur Arthur 
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feWÓflLEIKHÚSMI 
SÖNG- OG DANSFLOKKUR 
FRA TÍBET 
I kvöld kl. 20. 
Síðasta sinn 

SONUR SKÓARANS OG 
DÓTTIR BAKARANS 
fimmtudag kl. 20, 
laugardag kl. 20. 

A SAMA TÍMA AÐ ARI 
föstudag kl. 20, 
sunnudag kl. 20. 

Litla sviðið: 
MÆÐUR OG SYNIR 
20. sýning I kvöld kl. 20.30 
Fáar sýningar eftir 

SANDUR OG KONA 
fimmtudag kl. 20.30 
Miðasala 13.15-20. Simi 1-1200. 

REYKIAVlKUR " r * F 
SKALD RÓSA 
fimmtudag uppselt, 
sunnudag kl. 20.3». 
Fáar sýningar eftir. 

GLERHOSIÐ 
Föstudag kl. 20.30. 

VALMÚINN SPRINGUR OT 
A NÓTTUNNI 
Laugardag kl 20.30. 

Miðasala i Iðnó kl. 14-19,slmi 
16620. 

RÚM RUSK, ROM RUSK, 
ROM RUSK 
i Austurbæjarbíói. Sýningar 
hefjast bráðlega. 
Fylgist með auglýsingum. 

en nokkursstaðar annarsstaðar á 
jörðu hér, svo að föðurland páfa 
verður nánas t að ja rðneskr i 
paradis við samanburðinn. Og 
þetta hefur til þessa viðgengist 
þrátt fyrir það, að völd kaþólsku 
kirkjunnar munu I engum heims-
hluta meiri. Margir lægri og jafn-
vel nokkrir æðri klerkar hafa af 
miklum drengskap gengið fram í 
baráttuna við glæpalýðinn, sem 
rikir I Chile, Brasillu og flestum 
öðrum rómansk-ameriskum rlkj-
um, en þótt kirkjan sem sllk hafi 
stundum látið i ljós vanþóknun á 
skepnuskap þessara s t jórnar-
valda, er ekki hægt að segja að 
afstaða hennar gagnvart þeim 
hafi markast af þeim einarðleik, 
sem einkennir viðskipti pólsku 
kirkjunnar við þarlenda 
valdhafa. 

Fréttaskýrendur I Páfagarði 
spekúlera eins og stendur hvað 
mest I þvi, hvað hinn útlendi páfi 
muni gera i Róm og á Italiu. Sagt 
er að margur Italinn, sem hafi 
fengið feitan bitling i Vatlkaninu 
út á kllkuskap I tíð fyrri páfa, 
skjálfi nú á beinunum. Frétta-
skýrendurnir tala um, aö pólski 
páfinn muni brjóta á bak aftur 
veldi itölsku kardinálanna, sem 
margir eru svart afturhald og 
hafa aö margra dómi hindrað að 
kirkjan fylgdist með timanum. 
Aðrir telja óliklegt að hann hætti 
á úrslitaviðureign viö skugga-
baldra þessa, sem eiga sér sterka 
bakhjarla, þar sem eru ihaldsöfl 
& ítaliu og vlöar. ítalskir vinstri-
menn láta I ljós von um, að páfinn 
frá Póllandi muni sleppa þeim 
leiða vana italskra páfa að sletta 
sér fram I Itölsk stjórnmál til 
stuðnings kristilegum demókröt-
um þar i landi. dþ. 

Háskólinn 
Framhald af 1 

en nýbygging fyrir þessa aðstöðu, 
enda tel ég að viö gætum staðiö 
undir rekstrinum með hagnaði 
sem nýta mætti til fullmenntunar 
lyfjafræðinga. 

Eftir útkomu nýrrar alþjóð-
legrar lyfjaskrár er eðlilegt að 
stefna á að framleiða hér á landi 
ýmis lyf sem nú eru flutt inn sem 
sérlyf, en 82% af lyfjanotkuninni 
nú er innflutt sérlyf. I þeim efnum 
ættu sérfræðingar Háskólans að 
vera I broddi fylkingar ásamt 
með Lyfjaverslun rlkisins og 
Pharmaco en til þess þarf eínnig 
betri aðstöðu fyrir lyfjafræði-
deildina," sagði Guðlaugur Þor-
valdsson að lokum. 

—AI 
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